



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์โทรสาร ๐-๒๖๔๘-๐๓๑๑

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ให้สติสังคมอย่าเอาแต่ดี – วิพากษ์เด็ก พ่อแม่ – ครูกลไกสำคัญ ให้เด็กดี เก่ง มี ความสุข เสียสละเพื่อผู้อื่น

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวตอนหนึ่งในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้ชื่องานว่า “สนุกจุกคิด” ว่าเด็กไทยในวันนี้ที่อยู่ภายใต้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารที่หมุนไปเร็วมาก เด็กในวันนี้จึงถูกกำหนดโดยสภาพสังคมที่ปรับเปลี่ยนไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ถึงตอนนี้ผู้ใหญ่ต้องมาตั้งหลักให้ได้ว่าเมื่อสังคมแปรเปลี่ยนไปเช่นนี้เด็กไทยในยุคนี้ต้องเป็นอย่างไร ซึ่งยุคนี้เราต้องการเด็กเก่ง เด็กดี มีความสุข รู้จักเสียสละและผู้ใหญ่ต้องใจกว้างพอโดยไม่ต้องเปรียบเทียบเด็กรุ่นตัวเองกับเด็กยุคนี้และคอยตำหนิ วิพากษ์ วิจารณ์เด็กยุคนี้ ผู้ใหญ่ยุคนี้จึงต้องปรับความคิด ปรับความเข้าใจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

“ครูแห่งยุคสมัยนี้ต้องใจกว้างและพร้อมจะปรับเปลี่ยนตัวเอง เพราะอย่าลืมน่าสังคมที่อยู่รอบตัวเด็กก็กำลังสอนเด็กอยู่ โลกกำลังสอนเขา ระบบไอซีทีกำลังสอนเขา ระบบเครือข่ายกระแสกำลังเข้ามามีบทบาทกับเด็กไทย ผมอยากให้ข้อคิดว่าผู้ใหญ่ในวันนี้อย่าไปมองรายละเอียดยิบย่อย แต่ควรดูหลักการง่าย ๆ ว่าลูกหลานหรือเด็ก ๆ ที่ใกล้ชิดหรือข้องเกี่ยวกับเรา เขาเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และรู้จักเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่น”

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า ครูยุคนี้ต้องใช้เด็กเป็นตัวตั้งให้ได้ ครูต้องให้เด็กเป็นศูนย์กลางที่ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่ความรู้ แต่ต้องให้เด็กเป็นศูนย์กลางในด้านความคิด ความดีงาม การเรียนรู้ ครูต้องทำความเข้าใจ เข้าใจถึงใจเด็ก ต่อแต่นี้ไปครูจะเป็นเพียงกลไกสำคัญในการทำให้เด็กรักเรียน รักรู้ รักในการทำ ความดี มากกว่าทำตัวเพียงแค่อ่อนความรู้ให้เด็ก ถ้าครูยังเอาแต่อ่อนความรู้ให้เด็กจะทำให้เกิดความล้มเหลวในการพัฒนาเด็ก เพราะความรู้จากครูนั้นมันจำกัดตัวเองอย่างมาก นอกจากนี้สถาบันครอบครัว พ่อแม่ก็มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เด็กไทยรักที่จะเรียนรู้ สร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เด็ก ต้องทำให้เขารักการทำงานและมีจิตคิดเสียสละเพื่อส่วนรวม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย ราฟิ่ง Rewriter : ชาติชาย ราฟิ่ง

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

12 วันที่ข่าว : 10 มกราคม 2553